

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Họ và tên tác giả: Lê Mạnh Cường    Khóa: 13    Mã NCS: 62.225  
Đề tài: Phát triển kinh tế trên địa bàn các Khu kinh tế - quốc phòng ở Việt Nam.  
Chuyên ngành: Kinh tế phát triển.    Mã số chuyên ngành: 9.31.01.05  
Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Ngô Thắng Lợi.  
Tên cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.

**TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN**  
**(Những đóng góp mới về lý luận và thực tiễn của Luận án)**

**1. Về lý luận**

*Thứ nhất*, trên cơ sở tổng hợp, phân tích lý luận và tổng quan nghiên cứu, luận án đã đưa ra quan điểm về PTKT trên địa bàn các Khu KTQP. Đóng góp mới so với quan niệm về PTKT trước đây là việc luận án đã tách riêng và nhấn mạnh yếu tố bảo đảm quốc phòng an ninh; đồng thời xem yếu tố này như là một trụ cột trong PTKT trên địa bàn các Khu KTQP. Theo đó, các tiêu chí để đánh giá bảo đảm an ninh quốc phòng cũng thể hiện khá rõ nét và khẳng định tính hợp lý của nó qua sử dụng khảo sát và phỏng vấn chuyên gia.

*Thứ hai*, luận án đã tổng hợp, phân chia thành 05 nhóm nhân tố ảnh hưởng đến phát triển Khu KTQP, trong đó nhấn mạnh đến các nhóm nhân tố (xem như là những nhân tố có tính quyết định) về cơ chế, chính sách và quản lý nhà nước, các mô hình PTKT với sự tham gia khác nhau của Quân đội và sự kết hợp giữa Quân đội với chính quyền địa phương. Luận án đã đề xuất phương pháp sử dụng mô hình kinh tế lượng để phân tích tác động của 13 biến độc lập với 64 biến quan sát (đại diện cho 13 nhân tố ảnh hưởng) đến biến phụ thuộc (PTKT trên địa bàn các Khu KTQP). Đây là điểm mới về phương pháp luận so với các nghiên cứu trước đây về chủ đề này.

**2. Về thực tiễn**

Từ việc so sánh với các địa phương có Khu KTQP và phân chia các Khu KTQP thành 3 nhóm, luận án đã phát hiện được: (i) Trình độ PTKT của các Khu KTQP nhìn chung thấp hơn và chậm hơn khá nhiều so với mức trung bình của các địa phương có Khu KTQP ở trên từng khía cạnh; (ii) các Khu KTQP giáp biên giới Campuchia thường có trình độ PTKT cao hơn các khu còn lại. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những hạn chế trong PTKT được tìm thấy (với sự hỗ trợ của công cụ định lượng), đó là những hạn chế về nguồn lực phát triển, các cơ chế, chính sách của nhà nước, sự tham gia của Quân đội cũng như các mô hình PTKT trên địa bàn các Khu KTQP còn nhiều hạn chế.

Dựa trên việc xác định mức độ ảnh hưởng và thực trạng của các nhân tố ảnh hưởng đến PTKT trên địa bàn các Khu KTQP, luận án đã đề xuất các định hướng PTKT trên địa bàn các Khu KTQP trong thời gian tới, nhấn mạnh đến giải quyết những hạn chế trong PTKT hiện nay và giải pháp thực hiện. Điểm mới trong các giải pháp là nhấn mạnh đến: (i) Cơ chế phân cấp giữa chính quyền địa phương với Quân đội; (ii) Áp dụng các mô hình phát triển sản xuất, có tính đến các đặc điểm khác nhau của các Khu KTQP nhằm khai thác tối đa và hiệu quả các nguồn lực của nhà nước, địa phương và của Quân đội./.

Hà Nội, ngày    tháng 12 năm 2023

**Xác nhận của giáo viên hướng dẫn**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Nghiên cứu sinh**

(Ký, ghi rõ họ tên)